

CÔNG ĐIỆN SỐ 11...

(Tiếp theo trang 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Điện: - Giám đốc Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 và Công điện số 09/CD-UBND ngày 23/4/2020 của tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, phải kiên trì các nguyên tắc trong phòng, chống dịch đó là "Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị".

Tiếp tục thực hiện chủ trương: Ngăn chặn triệt để từ bên ngoài, dập dịch bên trong. Thực hiện cách ly tất cả những người nhập cảnh, người nghi nhiễm, người có nguy cơ cao.

2. Các Tổ Tuần tra trên địa bàn huyện, thành phố, Tổ Tự quản trên địa bàn thôn, tổ dân phố cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trường học trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Quán ăn, các quán kinh doanh dịch vụ giải khát...; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 và quản lý chặt chẽ người về địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

3. Về hoạt động Giáo dục và Đào tạo: - Tổ chức cho học sinh đi học trở lại phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về các biện pháp phòng, chống dịch; tổ chức dạy học có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp học trực tuyến, học qua truyền hình.

- Riêng đối với bậc học Mầm non, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức lại việc ăn bán trú cho trẻ em Mầm non đảm bảo công tác phòng, chống dịch, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện cơ sở vật chất của các trường.

4. Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 và

hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Y tế: Xây dựng Bộ tiêu chí chung (Bộ tiêu chí) đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở Bộ tiêu chí chung, ngành có liên quan xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với hoạt động của sở, ngành mình, cụ thể:

4.1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch đối với hoạt động giáo dục và đào tạo.

4.2. Sở Công Thương: Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại.

4.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động thể dục, thể thao, tại các khu di tích lịch sử văn hóa, các khu du lịch.

4.4. Sở Giao thông vận tải: Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động giao thông vận tải.

4.5. Sở Nội vụ: Xây dựng Bộ tiêu chí xây dựng nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid-19 trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai tổ chức, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, khẩn trương xác định và phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng hỗ trợ bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực; khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức triển khai thực hiện.

6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch; thẩm định, phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhận Công điện này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

NGUYỄN CƯỜNG

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Chiều ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Hầu A Lênh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tới dự.

Tại hội nghị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã

quản triệt, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hướng dẫn chỉ pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ trả hỗ trợ; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt, hướng dẫn giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Sau khi nghe đại biểu các bộ, ngành, địa phương thảo luận, đóng góp ý kiến vào quá trình giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ, những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện,

đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá cao công tác phối hợp của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương trong việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Để thực hiện hiệu quả gói hỗ trợ của Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ, phân công cụ thể nhiệm vụ tới từng cấp, từng ngành. Việc triển khai gói hỗ trợ phải kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách. Đồng thời, tăng cường vai trò giám sát của nhân dân, làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

NGUYỄN CƯỜNG

Nhiều hoạt động hưởng về người lao động

Tháng công nhân năm 2020 diễn ra cùng với dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), cũng là dịp kỷ niệm 134 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2020), kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), chào mừng đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thị đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Để tháng công nhân thực sự ý nghĩa, phù hợp với điều kiện thực tế và gắn với các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống dịch Covid-19, Công đoàn Thái Bình triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động từ ngày 1 - 31/5/2020.

Theo kế hoạch, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc tế Lao động 1/5; truyền thống về vang, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn đối với cách mạng; về đại hội đảng bộ các cấp và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hình thức như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội của tổ chức công đoàn; tuyên truyền trực quan trước trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nơi tập trung đông công nhân lao động, chủ trọng nêu gương các tập thể tiêu biểu và điển hình tiên tiến trong hoạt động công đoàn và công tác an toàn vệ sinh lao động...

Các hoạt động chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động được chú trọng. Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ kinh phí xây nhà "Mái ấm công đoàn" đợt 1, năm 2020 trị giá hơn 1 tỷ đồng. Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 kịp thời được triển khai đối với đoàn viên bị giảm sâu thu nhập trong tháng 4/2020. Trước mắt, hỗ trợ cho đoàn viên ở các đơn vị vận tải thuộc Công đoàn ngành Xây dựng và giáo viên tại Công đoàn ngành Giáo dục với khoảng 600 suất quà, tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng. Ngoài ra, cần cứ vào kế hoạch cụ thể của các công đoàn ngành, liên đoàn lao động huyện, thành phố, Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét hỗ trợ tối đa 200 suất quà cho mỗi đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng

Cần phòng dành cho người làm bảo vệ HTX DVNN Lạc Đạo, phường Trần Lâm được bố trí cạnh cầu thang tầng một, được sắp xếp khá gọn gàng. CCB Phạm Duy Đô làm bảo vệ HTX DVNN Lạc Đạo từ năm 1990. Những năm cuối thế kỷ XX, HTX trả công bảo vệ cho ông Đô bằng thóc, mỗi tháng 20kg. Còn bây giờ ruộng của nông dân, của HTX nhà nước quy hoạch xây dựng các công trình và đô thị hóa, HTX chỉ còn 56ha đất sản xuất nông nghiệp, công bảo vệ được HTX thanh toán bằng tiền hàng tháng, mỗi tháng ông Đô được phụ cấp 200.000 đồng. "Không phải Ban quản trị HTX không quan tâm mà đây là việc tôi thích, tôi tình nguyện làm, tôi không đòi hỏi chế độ, mấy năm trước các đồng chí lãnh đạo HTX đồng viên tôi nghỉ. Các đồng chí bảo người ta đi làm bảo vệ mỗi tháng được trả 3 - 4 triệu đồng, bác làm bảo vệ cho HTX mỗi tháng được trả 200.000 đồng, chúng cháu á ngại quá. Tôi nói, tôi có đòi hỏi HTX trả thêm công đâu, cứ để tôi làm ở đây cho vui, tiền nhiều cũng sướng mà ít tiền thì tôi vẫn sướng. Tôi quen việc rồi" - ông Đô cười mở nói vậy. Chỉ tay sang phía lớp học mầm non gần văn phòng HTX, ông Đô tiếp: "Mấy năm nay lớp mẫu giáo mầm non lắp máy vi tính, các cô giáo cứ sợ không có người bảo vệ đêm hôm kẻ gian nó vào nó thò đi mất, mà thuê bảo vệ thì các cô lấy đâu ra tiền, tôi nhận trông coi miễn phí chẳng cần công cán gì, mà cũng chẳng thấy nghề, còn các cô giáo thì cũng lương. Ông Đô cho biết, làm bảo vệ ở đây tuy không có nhiều tài sản quý, nhưng cũng phức tạp. Mấy năm trước, vào ban đêm thỉnh thoảng bọn nghiện hút cũng ghé thăm, chúng làm động tác ở ngoài cổng, bên trong thì đánh tiếng e hèm một cái rồi xua con míc sữa vang, bọn nghiện lủi mất tâm. Gần 30 năm làm bảo vệ văn phòng HTX không để xảy ra mất an toàn, chưa bao giờ phải sử dụng vũ của lính đặc công. Chuyển "Đô Gù" làm bảo vệ HTX DVNN Lạc Đạo là thế. Nhưng ít người biết "Đô Gù" từng là Đại đội trưởng Đặc công Đoàn M16, từng tiếp dẫn đường cho xe tăng Đại đội trưởng Bùi Quang Thận đánh chiếm dinh Độc lập ngày 30/4/1975 và chứng kiến giây phút tướng Dương Văn Minh cùng nội các chính quyền Sài Gòn đầu hàng quân giải phóng, ông Đô bảo "Đô Gù" là đây, cũng là kỷ niệm chiến trường không thể nào quên khi chỉ huy đơn vị đánh chiếm Chiến đoàn 43 hồi tháng 10/1973, một trong những trận đánh cam go nhất. Đồng đội tướng ông đã hy sinh nên đã đưa ra bởi sự gần đó để sáng hôm sau sẽ chôn ông. Nào ngờ nửa đêm ông tỉnh lại và được đồng đội đưa về tuyến sau điều trị. Chỉ ít tháng điều trị, vết thương lành nhưng xương sống nơi cụt và Phạm Duy Đô có thêm thương hiệu "Đô Gù" từ đây. Tháng 4/1974, nhận chỉ thị của trên phân đội của ông phải tìm cách bắt sống tên đại tá Kiệt, Trưởng phòng quản lý biểu diễn nghệ thuật đánh của bộ đội đặc công nước Việt Nam cho Phi-đen Cát-xơ-rô - lãnh tụ Cu Ba xem và được đích thân Chủ tịch Phi-đen bắt tay khen ngợi. Tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ với Mỹ, ngày, Phạm Duy Đô đẩy áp kỷ niệm

Người dẫn đường cho xe tăng tiến vào dinh Độc Lập

Người dân phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình) thường gọi triu mến cụ chiến binh (CCB) Phạm Duy Đô với cái tên "Đô Gù". Ông nguyên là Đại đội trưởng Đặc công Đoàn M16, một nhân chứng lịch sử trực tiếp dẫn đường cho xe tăng của Đại đội trưởng Bùi Quang Thận tiến vào dinh Độc Lập ngày 30/4/1975.



Cựu chiến binh Phạm Duy Đô (người thứ nhất từ trái sang) cùng đồng đội xem bức ảnh phát cờ trước dinh Độc Lập ngày 30/4/1975, trưng bày tại Bảo tàng Binh chủng Đặc công.

Ảnh tư liệu

chiến trường. Ông nhớ nhất là trên công chỉ huy đánh kho bom Long Bình ngày 13/8/1973, đưa bộ đội vào trinh sát phát hiện cửa kho bom địch làm chìm và mở băng điện, việc đặt mìn phá kho bom gặp khó khăn. Sau khi nghiên cứu thực địa ông nảy ra sáng kiến và để xuất cách đánh kho bom qua "lỗ thông hơi", bằng cách đổ kích thước ống khói rồi khâu bao tọng, nhồi chất nổ C4 nhét qua lỗ thông hơi từ trên xuống. Trận ấy đơn vị của ông thắng lớn gây thiệt hại trên 40.000 quả đạn pháo các loại của Mỹ. Kéo áo cho chúng tôi xem những vết thương trên cơ thể và phần xương sống nổi gù, ông Đô bảo "Đô Gù" là đây, cũng là kỷ niệm chiến trường không thể nào quên khi chỉ huy đơn vị đánh chiếm Chiến đoàn 43 hồi tháng 10/1973, một trong những trận đánh cam go nhất. Trận đánh này ông Đô bị đạn của địch bắn găm vào đùi và bị cây đẽ gậy đốt sống bất tỉnh. Đồng đội tướng ông đã hy sinh nên đưa ra bởi sự gần đó để sáng hôm sau sẽ chôn ông. Nào ngờ nửa đêm ông tỉnh lại và được đồng đội đưa về tuyến sau điều trị. Chỉ ít tháng điều trị, vết thương lành nhưng xương sống nơi cụt và Phạm Duy Đô có thêm thương hiệu "Đô Gù" từ đây. Tháng 4/1974, nhận chỉ thị của trên phân đội của ông phải tìm cách bắt sống tên đại tá Kiệt, Trưởng phòng quản lý biểu diễn nghệ thuật đánh của bộ đội đặc công nước Việt Nam cho Phi-đen Cát-xơ-rô - lãnh tụ Cu Ba xem và được đích thân Chủ tịch Phi-đen bắt tay khen ngợi. Tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ với Mỹ, ngày, Phạm Duy Đô đẩy áp kỷ niệm

công đã ập lại "mời thượng cấp xuống xe" và bắt sống tên Kiệt mà không mất một viên đạn. Những ngày cuối tháng 4/1975, Đại đội 1, Tiểu đoàn 19, Đoàn M16 được trên giao nhiệm vụ tấn công kho xăng An Bình, chiếm giữ cầu Biên Hòa, Phạm Duy Đô chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu diệt một trung đoàn địch, bảo vệ cầu Biên Hòa và cầu Đồng Nai. Sáng ngày 30/4/1975, Đại đội trưởng Phạm Duy Đô cùng Chính trị viên Trần Văn Đào, Phạm Huy Nghệ cầm cờ quân đội vào đánh dấu các mục tiêu trong yếu nội đô Sài Gòn, Gia Định mà trước đó Phạm Duy Đô được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ nhiều lần đột nhập trinh sát và cuốn sách hồi ký của Thượng tướng Trần Văn Trà, nguyên Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam viết về giờ phút vinh quang của dân tộc, giờ phút vinh quang của quân giải phóng và giờ phút cuối cùng của chế độ Việt Nam cộng hòa. Thượng tướng Trần Văn Trà viết: "Chiếc xe tăng T54 đi đầu lúc vào sát dinh Độc Lập vào 11 giờ 10 phút, chiến sĩ Trung đoàn Đặc công 116 nhẩy xuống xe bao vây toàn bộ khu nhà, lũng súng bắt bọn lính bảo vệ, nhân viên ra ngồi tập trung trước bãi cỏ. Chiến sĩ đặc công Phạm Duy Đô và Phạm Huy Nghệ cùng cầm cờ chạy lên ban công cao phía trước dinh tổng thống nguy quyền, đứng thẳng chờ hồi lâu, rồi cờ được kéo lên cột cờ chính trước ban công đúng 11 giờ 30 phút, đó là cờ của Đại đội trưởng xe tăng Bùi Quang Thận". Tổ đặc

công lại chạy xuống các tầng dưới lục soát từng phòng. Đến tầng cuối, toàn bộ nội các nguy quyền đang ngồi đó, chiếc bàn bầu dục trong phòng chính phủ. Đồng chí Đô chìa súng AK hô to: Các ông đã bị bao vây. Ai có súng bỏ súng xuống đầu hàng.

Không ai nhúc nhích, không ai một lời. Phạm Duy Đô ra lệnh cho đồng chí Phạm Huy Nghệ cầm súng AK đứng ở cửa và giao nhiệm vụ: Đồng chí đứng gác ở đây. Không ai được ra khỏi phòng này. Vừa lúc ấy các đồng chí Bùi Tùng, Chính ủy; đồng chí Tài, Lữ trưởng Lữ đoàn 203; đồng chí Minh, Chủ nhiệm Chính trị và đồng chí Dương, Chỉ huy trưởng cảnh Đông bộ đội đặc công, biệt động kịp thời đến cửa, Phạm Duy Đô đưa đoàn cán bộ vào, tiếp đó là những phút giây cuối cùng của chế độ Việt Nam cộng hòa diễn ra, đất nước Việt Nam toàn thắng, Nam Bắc sum họp một nhà.

45 năm sau ngày miền Nam toàn thắng và 36 năm sau ngày rời quân ngũ trở về quê hương, Phạm Duy Đô có thêm danh thôm của người dân yêu quý tặng ông "Đô Gù". Mỗi ngày ông lấy công việc bảo vệ HTX DVNN Lạc Đạo làm niềm vui và hưởng hạnh phúc cùng gia đình, con cháu. Mỗi lần gặp ông nhắc về thời "Cả nước cùng đánh Mỹ" ông cười, lui vui lại khoe ra tấm bản đồ Sài Gòn và vùng phụ cận trước năm 1975. Nhờ có tấm bản đồ này mà ông đã dẫn một mũi quan trọng của đại quân ta vào dinh Độc Lập để kết thúc 21 năm dân tộc ta kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

NGUYỄN CÔNG LIÊM (Thành phố Thái Bình)

động các nguồn lực xã hội để tổ chức tăng cường nhân cơ đoàn viên, người lao động tại cơ sở gắn với các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động thiết thực, hiệu quả, phù

hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch

bệnh vừa đạt mục tiêu sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

PHẠM THỊ NHƯ PHONG (Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh)



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình thăm hỏi, động viên công nhân Công ty TNHH Da giày Thành Phát.

Ảnh: ANH THO